

นายกล้า ให้ ศธ.ลดภาระครูที่ไม่เกี่ยวกับงานสอน ให้ครูมีเวลาสอนมากขึ้น

นำเสนอเมื่อ : 14 พ.ค. 2559

ข่าวจากไทยรัฐ วันที่ 14 พ.ค.59
จี้ครูลดปราชัยการศึกษาไทยเลวร้าย “ประยุกต์” อ่อนคั้นความสุข คสช.
เนนสอนกระบวนการคิด-ปั้นคนคุณภาพ ชี ขรก.แต่ละคนชิงบรรจุคนละ 25
ลาน คาจางจนเกษียณ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมนายกรัฐมนตรียกเพื่อนครู “คืนความสุขให้ครูคืนครูให้นักเรียน” พล.อ.ประยุกต์ จันทโรจชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า เวลาที่เหลืออีกปีกว่าจนถึงปี 2560 ต้องปฏิรูปการศึกษาในระยะที่ 1 ให้เสร็จ ขณะนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ แม้ไม่มีปัญหาทั้งหมดแต่ยังตอบคำถามไม่ได้หลายส่วน จึงต้องเอาข้อมูลมาดูว่าบกพร่องตรงไหนและแก้ปัญหาครบถ้วนหรือยัง

“ไม่ต้องฟังสัญญาณที่จะปรบมือให้ผม หรือบอกให้สู้ๆ เพราะผมไม่ต้องสู้กับใคร แต่สู้กับตัวเอง สู้กับปัญหา แต่ขอให้ฟังสัญญาณ และขอให้ครูช่วยคืนความสุขให้ คสช. และประเทศไทย การแก้ปัญหาการศึกษาเชิงการเมืองทำไม่ได้ ต้องช่วยกันทุกด้าน และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพราะจะทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและทำให้คนไทยมีคุณภาพ เป็นคนดี รูดี รูชั่ว เมื่อครูอยู่ในองค์กรที่มีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ก็จะเกิดกับเด็ก นี่คือเป้าหมายสุดท้ายที่ผมต้องการ แม่เป็นเรื่องยากที่จะทำในเวลาอันสั้น แต่ถ้านไทย 60 กว่าล้านมือช่วยกันก็เป็นไปได้” พล.อ.ประยุกต์ กล่าวและว่า สิ่งที่คุณครูต้องทำให้ทันในศตวรรษที่ 21 คือสร้างความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่สิ่งที่ไม่เป็นเรื่อง สอนให้ลองคิดลองทำสิ่งใหม่ ปรับตัวเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีเหตุมีผล รู้จักคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการ รู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

นายกล้ากล่าวว่า ขอให้ ศธ.ลดภาระที่ไม่เกี่ยวกับงานสอน อย่าดึงครูออกจากห้องเรียนไปเป็นวิทยากร หรือเป็นกรรมการในสภาฯ รับเงินจาก ศธ.แต่ไม่ทำงานการศึกษา ต้องดึงคนเก่งเป็นครู และคัดกรองคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา ไม่ใช่จบอะไรก็ได้มาเป็นครูจนมีปัญหาเรื่องใบประกอบวิชาชีพ หรือไม่ก็ดึงพรรคพวกเข้ามา เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องพัฒนา หากใครเป็น ผอ.ร.ร.มานานแล้วไม่พัฒนาก็ต้องมีตำแหน่งทางข้างให้ออกไป ทั้งนี้ ครูต้องลดคำปราชัยว่าการศึกษาของประเทศเลวร้ายว่าความจริงไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ต่างชาติประเมิน และให้ระมัดระวังเรื่องการทุจริตอย่าให้เกิดขึ้นอีก ยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลนี้สนับสนุนการเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง ม.ปลาย รวมถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แนนอน.

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 14 พฤษภาคม 2559

ประเด็นลดภาระครูรับชมคลิปได้ที่ [YouTube](#) นี้ เริ่มที่เวลา 1:33:49

ประเด็นลดคำปราชัยการศึกษาไทยเลวร้ายรับชมคลิปได้ที่ [YouTube](#) นี้ เริ่มที่เวลา 1:46:08

